

Ngày Hội Thầy Trò tại Sóc Trăng
Kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Hoàng Diệu

Thân gửi quý anh chị em đồng môn Cựu Học Sinh TH Công Lập Hoàng Diệu Ba Xuyên,

Chúng ta tự hào là những Cựu Học Sinh xuất thân từ ngôi trường Hoàng Diệu thân thương Sóc Trăng. Thế hệ các anh chị cũng những đàn em đã lớn khôn lớn khôn khắp nơi, nhưng chúng ta không bao giờ quên những tháng ngày tuổi học trò dưới mái trường Trung Học Công Lập Hoàng Diệu thân thương của chúng ta.

Lại càng không bao giờ quên công ơn dạy dỗ của quý Thầy Cô, đã rèn luyện nung đúc cho chúng ta trong suốt khoảng thời gian học tập thời niên thiếu, quý Thầy Cô đã giúp chúng ta có một số kiến thức làm hành trang để bước vào đời.

Đến nay 65 năm trôi qua, thời gian mãi mãi và tình. Thầy Cô của chúng ta tuổi tác nay đã cao, còn những học trò ngày nào tuổi đời càng chóng chấu, nhưng quý Thầy vẫn luôn thương mến những đứa học trò ngày xưa, quý Thầy Cô luôn hiện diện trong những buổi họp mặt mang ý nghĩa tình Thầy trò Hoàng Diệu.

Được biết buổi kỷ niệm ngày thành lập trường Hoàng Diệu được thực hiện 5 năm một lần tại tỉnh nhà Sóc Trăng, năm nay 2022, ngày lễ "Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường Hoàng Diệu" do Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Sóc Trăng tổ chức, đã trân trọng mời quý Thầy Cô về tham dự.

Nhân dịp này Ban Tổ Chức sẽ thực hiện một đặc san kỷ niệm. Theo lời mời của Ban Tổ Chức thì đây cũng là cơ hội cho các Cựu Học Sinh Hoàng Diệu đóng góp vào trang đặc san này những câu chuyện, những kỷ niệm về tình Thầy trò, về ngôi trường thân thương, và về bạn học ngày xưa một thời để nhớ....

Thêm vào đó, buổi Kỷ niệm 65 năm lần này Ban Tổ Chức cần thêm chi phí. Xin mời các anh chị em Cựu Học Sinh Hoàng Diệu, thiết nghĩ cho dù ở gần hay ở xa, cũng nên hiệp một bàn tay với Ban Tổ Chức để buổi đón tiếp quý Thầy Cô trong dịp Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường HD được tổ chức vào ngày 29 Tháng 11 năm 2022 tại Sóc Trăng năm nay càng thêm phong phú.

Xin mời xem thông báo trong đường link

<https://chs-hoangdiu.us/ThongBaoHopMat.html>

Đôi lời thân thương xin mạn phép gửi đến quý anh chị em đồng môn.

Mến chúc tất cả các anh chị em và gia đình luôn được sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, bình an, và đời sống tươi vui.

Thân ái và trân trọng,



Hội Trường Hội CHS Hoàng Diệu Nam California,

Trương Ngọc Thủy
08/15/2022